



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (10 เท่า) ใช้อัตราเงินเดือนใหม่

เพื่อให้การจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่สมาชิกกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552 ข้อ 7 ประกอบกับ มติคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 24/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (10 เท่า) แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างอัตราเงินเดือนใหม่ ดังนี้

1. ค่าขอกู้และหลักฐานอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศฯ สอ.กสท.
2. หนังสือรับรองรายได้รายเดือน ต้องระบุทั้งอัตราเงินเดือนใหม่และอัตราเงินเดือนเดิมในฉบับเดียวกัน

จำนวน 2 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ) โดยให้ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำหน่วยงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งของ สอ.กสท.เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งหากหน่วยงานใดยังไม่มีแต่งตั้งตัวแทน ให้หัวหน้าที่ทำการเป็นผู้ลงนาม แทนโดยอนุโลมอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานลงนามรับรอง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก	ผู้ลงนามรับรอง
1	ปณท (สมาชิกส่วนกลาง)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการ/ทำการแทน
2	กสท (สมาชิกส่วนกลาง)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนหรือรักษาการ
3	ปณท (สมาชิกส่วนภูมิภาค/ปน.1,2,3,4)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าที่ทำการหรือรักษาการ/ทำการแทน
4	กสท (สมาชิกส่วนภูมิภาค)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการสำนักงาน/ผู้จัดการส่วน หรือรักษาการ
5	กสทช.	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการ กสทช.
6	การณาปนกิจสงเคราะห์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	เลขานุการ ฅปท.
7	ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด	ผู้จัดการ
8	สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด	ผู้จัดการ

3. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สัญญาอื่นไปแล้วและยังไม่มีมีการเรียกเก็บงวดแรกไม่มีสิทธิกู้เงินตามประกาศนี้

4. แนบบันทึที่ยืนยันข้อเท็จจริงรายจ่ายในใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนล่าสุด ทั้งนี้ หากมีการปกปิดข้อเท็จจริง รายจ่ายหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ สอ.กสท.จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและอาจถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก หรืออาจ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. เมื่อสมาชิกได้รับหลักฐานใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างอัตราเงินเดือนใหม่แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศฯ สอ.กสท.เดิม

อนึ่ง ให้ยกเลิกความหรือข้อกำหนดในประกาศที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด แห่งประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561

(นายแพทย์ ไตรรงค์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด